

# NGUỒN CUNG nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

NĂM 2023, TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐHQGHN ĐÃ BAN HÀNH VÀ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ. ĐÂY LÀ MỘT LĨNH VỰC CÓ TÍNH CHẤT LIÊN NGÀNH CAO, KẾT HỢP CÁC LĨNH VỰC KHÁC NHAU LÀ KINH TẾ HỌC, QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ QUẢN TRI/QUẢN LÝ. VIỆC MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI SỨ MỆNH CỦA ĐHQGHN, ĐÓ LÀ LUÔN GIỮ VAI TRÒ TIÊN PHONG TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU CŨNG NHƯ NẪM TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA ĐHQGHN.

↳ VIỆT HOÀNG



### **ĐÁP ỨNG NGUỒN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ**

Trong cơ cấu kinh tế, nguồn nhân lực có mối quan hệ biện chứng với tư liệu sản xuất. Kinh tế ngày càng phát triển thì yêu cầu về chất lượng, trình độ của nguồn nhân lực càng cao. Hơn nữa, con người không đơn thuần chỉ là một yếu tố của quá trình sản xuất, kinh doanh mà là một nguồn tài sản quý báu của tổ chức, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư nguồn nhân lực số để có lợi thế cạnh tranh hơn, lợi nhuận cao hơn và hiệu quả hơn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cơ sở, điều kiện cơ bản để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên

kinh tế tri thức, kinh tế số và lao động có trình độ công nghệ cao. Để phát triển kinh tế trong bối cảnh mới thành công đòi hỏi nhất thiết phải có nguồn nhân lực am hiểu về kinh tế và quản lý đáp ứng yêu cầu và chiếm vai trò chủ đạo trong lực lượng lao động xã hội.

Mặt khác, trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và hội nhập quốc tế, cùng với việc gia tăng nhanh chóng số lượng các doanh nghiệp ở Việt Nam thì nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý ngày càng trở nên cần thiết. Theo đánh giá của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, so với các nước trong khu vực và thế giới, Việt Nam là nước có tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, đến quý 2/2022 mới chỉ đạt 26,2%. Việt Nam hiện còn thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, chuyên gia và quản lý doanh nghiệp giỏi, lao động

lành nghề cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các vùng kinh tế động lực, trọng điểm. Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021 do Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện cũng phản ánh, khi doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng thay thế hoặc mở rộng, nhóm lao động có mức độ khó nhất khi tuyển dụng là giám đốc điều hành và quản lý. Những hạn chế này sẽ cản trở sự tăng trưởng kinh tế cho các nhanh, bền vững và bắt kịp với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, việc mở chương trình Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh tế học đã được tiến hành tại nhiều cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Các chương trình đào tạo này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, chương trình về Kinh tế và Quản lý thì hiện nay chưa có. Đây là một lĩnh vực có tính chất liên ngành cao, kết hợp các lĩnh vực khác nhau là Kinh tế học, Quản lý kinh tế và Quản trị/quản lý. Do vậy, việc mở chương trình đào tạo Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý đầu tiên ở Việt Nam là phù hợp với sứ mệnh của ĐHQGHN, đó là luôn giữ vai trò tiên phong trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu cũng như nằm trong xu hướng phát triển tất yếu của ĐHQGHN.

Bên cạnh đó, đào tạo sau đại học cũng là một trong những yếu tố chủ chốt trong định hướng phát triển bền vững của Trường Quốc tế, ĐHQGHN. Việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển học tập, nghiên cứu cho học viên, nghiên cứu sinh cũng chính là gắn liền với các nghiên cứu, đề tài, dự án và công trình khoa học. Từ đó, chính những công trình khoa học được công bố sẽ nâng cao uy tín và vị thế của Trường trên bản đồ các trường đại học trong nước cũng như trên thế giới.

**ĐẦU TIÊN**  
Tại Việt Nam

**TIẾN SĨ  
KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ**  
Chương trình đào tạo liên ngành

**Sự kết hợp của** 3 >>> 1

**Quản lý kinh tế**  
**Quản trị kinh doanh**  
**Kinh tế học**

[www.is.vnu.edu.vn](http://www.is.vnu.edu.vn)  
[tuyensinhtiensi@vnuis.edu.vn](mailto:tuyensinhtiensi@vnuis.edu.vn)  
+84 984081166

### **NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ**

Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý của Trường Quốc tế là một chương trình đào tạo sau đại học có tính chất liên ngành. Chương trình được thiết kế để kích thích tư duy phân biện và cung cấp cho các nghiên cứu sinh khóa đào tạo để tiến hành nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng ứng dụng trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý. Đây là một chương trình đào tạo chuyên biệt liên kết chặt chẽ giữa Tiến sĩ Kinh tế học, Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh nhưng cho phép nghiên cứu chuyên sâu hơn về các tổ chức.

Chương trình đào tạo tiến sĩ Kinh tế và Quản lý ra đời nhằm mục đích phát triển khả năng của nghiên cứu sinh để thực hiện các nghiên cứu và công việc nghiên cứu với quyền tự chủ, khám phá lĩnh vực, phương pháp phân tích định tính và định lượng, đồng thời thiết lập khả năng làm chủ các quan điểm khác nhau với khả năng tích hợp và hệ thống hóa kiến thức với một thái độ chính xác. Chương trình đào tạo tiến sĩ Kinh tế và Quản lý trang bị cho nghiên cứu sinh hiểu biết được các

hoạt động kinh tế và các tổ chức quản lý ở mức độ sâu hơn để tạo ra những ý tưởng cho tương lai và có cơ hội chia sẻ kiến thức ở tầm quốc tế. Từ đó, các nghiên cứu sinh sẽ tạo ra kiến thức mới mang lại lợi ích thực hành quản lý cũng như phát triển nghiên cứu chuyên sâu. Một tiến sĩ được đào tạo không chỉ tạo ra kiến thức mới mà còn có hiệu quả giao tiếp kiến thức này cho các sinh viên hay các nhà nghiên cứu khác.

Để chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao, Trường Quốc tế đã chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, giáo trình học liệu. Do tất cả các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, Trường Quốc tế lựa chọn các giảng viên có trình độ chuyên môn tốt và giảng dạy tốt bằng tiếng Anh. Các giảng viên đều được đào tạo dài hạn tại nước ngoài hoặc các cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Anh ở nước ngoài.

Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy và phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về cơ sở giảng dạy chương trình tiến sĩ.

Thư viện của Trường Quốc tế có diện tích 350m<sup>2</sup>, trong đó diện tích phòng đọc là 150m<sup>2</sup>; thư viện điện tử gồm Dspace, Bookworm; gần 1.600 đầu sách, giáo trình điện tử. Ngoài ra, Trường Quốc tế còn được sử dụng chung các nguồn lực của Trung tâm Thư viện và Tri thức số - ĐHQGHN, bao gồm: 119.811 tên sách, 400 tên tạp chí trên phần mềm Virtual, 168.128 học liệu số trên ứng dụng Bookworm, 53.000 sách điện tử; 4.100 tạp chí trên các nền tảng CSDL điện tử trực tuyến như SpringerLink, ScienceDirect, WorldScientific, MathSciNet... tại các cơ sở với diện tích lên đến 2.500m<sup>2</sup>.



## CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Các nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ Kinh tế và Quản lý có thể đảm nhiệm đa dạng các nhóm vị trí việc làm. Đây có thể là các cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, bộ, ngành có năng lực hoạch định, triển khai các chính sách kinh tế ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô vào thực tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế; Đánh giá và phân biện các chính sách kinh tế, quản lý của nhà nước, các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của các tổ chức kinh tế công và tư, góp phần giúp các cơ quan nhà nước thực thi quản lý ngày càng hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý có thể đảm nhiệm vai trò cán bộ quản lý cấp cao tại các tổ chức, doanh nghiệp, có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng và khả năng tư duy độc lập, có kỹ năng triển khai các công cụ quản lý vào thực tiễn, trên cơ sở thực thi quản lý để làm việc với tư cách là lãnh đạo các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế công và tư trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hoàn thành chương trình đào tạo này, người học cũng có thể trở thành các

### MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Phòng Sau đại học - Trường Quốc tế: Tầng 2, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0866587468 /0984081166 /0932323252 /0866540268 /0964250002

Email: [tuyensinhthacsivnuis.edu.vn](mailto:tuyensinhthacsivnuis.edu.vn) / [tuyensinhthacsi@vnuis.edu.vn](mailto:tuyensinhthacsi@vnuis.edu.vn)

Website: <https://www.is.vnu.edu.vn>

Fanpage: <https://www.facebook.com/postgraduate.vnuis>

chuyên gia tư vấn cao cấp thực thi chính sách cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, có kỹ năng hoạch định, phân tích chính sách về các vấn đề liên quan đến kinh tế, thương mại quốc tế, tài chính quốc tế; đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài tại các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan quản lý của Chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế như UN, ADB, IMF, WB, iNGOs...trên cơ sở đó tư vấn giúp các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng các chủ trương, chính sách kinh tế của nhà nước.

Đây cũng là nguồn nghiên cứu viên và giảng viên về Quản lý kinh tế có khả năng thực hiện các đề tài/chương trình nghiên cứu về kinh tế, quản trị - quản lý, kinh

doanh trong các viện nghiên cứu; có thể giảng dạy ngành kinh tế học, quản trị - quản lý, kinh doanh bậc đại học và sau đại học tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo thuộc nhóm ngành kinh tế và quản lý, kinh doanh.

Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý còn có thể tự khởi nghiệp các Trung tâm, Viện nghiên cứu, Lab chuyên ngành, có khả năng tự chủ, sáng tạo để thành lập hoặc tham gia thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu, lab chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế và quản lý, trở thành các lãnh đạo và chuyên gia tư vấn độc lập cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế.